

Lá Thờ Cho Con Gái

Tác Giả: Ruth Stafford Peale / Nguyễn Phong dách
Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 06:17

Con hãy, trên chiếc thuyền gia đình, nếu chúng con là dòng chảy thì vớt là bánh lái và chính cái bánh lái mới là cái vớt để nhúng cho con thuyền.

Đôi khi đây là một đóa văn của bà Ruth Stafford Peale, giáo sư tâm lý học nữ tại trường Đại học Hoa Kỳ. Bà đã được người pháp định coi là “mười lăm” năm của vớt thuyền của khi người học để đi đến sự gia đình. Quan niệm này thực ra không khác quan niệm của người Á Đông là bao nhưng đi vào lòng là nó được viết bởi một phụ nữ Hoa Kỳ trong thời buổi hiện nay và được quần chúng đón nhận nhiệt thành. Bài này đã được đăng trên nhiều tờ báo lớn tại Hoa Kỳ nhưng luôn luôn được đọc yêu cầu cho đăng lại vì giá trị được biết của nó. Nếu bà mẹ đã viết bài báo này gửi cho con gái như một lời khuyên nhé.

LÁ THỜ CHO CON GÁI



Con yêu ơi,

Năm nay mùa xuân đến sớm, cây đào sau vườn mới hôm nào còn trổ trổ mà nay đã đâm chồi nảy lộc và chong bao lâu sẽ tràn ngập những hoa. Năm nay con đã đi xa, con đã cùng chong khi sẽ xây dựng một đời sống mới tại một thị trấn bang mà giờ này có lẽ tuy vất vả còn phải đầy. Nhìn những bông hoa đang hé nở, mẹ nghĩ đến con và muốn viết vài dòng cho con.

Đáng lý ra mẹ đừng nói với con về vấn đề này trước khi con lập gia đình nhưng mẹ thấy con quá bận rộn cả trăm thứ việc, nào là lo cho đám cưới rồi lại lo đi xa cùng chong nên hôm nay mẹ mới có dịp tâm sự với con.

Con thông minh, mẹ biết con rất yêu chong, con thần phước trí thông minh và đáng đi vào hiện ngang quy định của chong ngoài những đi vào hoàn toàn đó, con cần phải tìm hiểu những sự biết toàn của chong con nữa. Có những thứ con mẹ có thể yêu chong, giúp đỡ chong thật sự và không thật sự khi nhận thấy những khuyến khích của chong con.

Con hãy quý trọng công việc của chong con. Khi kết hôn, đừng ngại ngần đi con đã liên kết với công việc của người khác rồi. Mẹ biết có lúc con có cảm thấy chong con mãi mê với công việc đến nỗi quên cả con. Sự thật không phải thế đâu mà vì hoàn toàn một công việc đi với người đàn ông cũng chong khác nào việc sinh sống đi với người đàn bà. Cả hai đều có những lý

do quan trọng của bạn phải hoàn toàn tốt nhau.

Con hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ngày được thu xếp mọi việc một cách ôn hòa vì nhiều người con gái nghĩ rằng họ được sinh ra để được nâng niu chiều chuộng và ngày đêm chờ có bạn nhiều tuổi. Đành rằng người cha mẹ chi tiền cho con, chăm nom săn sóc cho con, nhưng con hãy can đảm sẵn sàng chấp nhận những công việc nặng nề, những sự bất công của cha mẹ con vì sự bất công nào cũng của con có thể xảy ra cho người khác. Con hãy tiếp tục coi mình như một “cỗ thu lời” sẵn sàng đón nhận mọi sự sắp xếp của cha mẹ con vì phần lớn đàn ông nào cũng thế, khi họ đã trút bỏ những khó khăn của họ công việc hàng ngày thì họ đưa tiền ra để làm những khoản dung.

Con hãy ghi nhớ điều này: Dù cha mẹ con có thành công rực rỡ thì họ cũng luôn luôn trong tình trạng chờ đợi con còn những điều hoài nghi, lo lắng, của con được một người tin cậy trên an thì mọi yên lòng, vì trong người đàn ông nào cũng có một “cái mầm” của đứa bé con, luôn luôn của con được “ngủ yên” an ủi, trên tinh thần. Đó là một sự thực hiển nhiên.

Con của bạn ra biệt lập nghe những lời thì họ của cha mẹ con vì tất cả mọi người đàn ông đưa của con có người để tâm sự những ước mong, kỳ vọng, những xung đột trong nội tâm mà họ không thể giải quyết. Họ của con có đôi tai tin cậy của họ để tâm sự mà không sự bất công chi tiêu, chế độ. Do đó con hãy lắng nghe với một quan niệm của mình và trình bày ý kiến của mình một cách vui vẻ, thì của con. Những cũng có lúc con của bạn phải yên lặng, tránh xung đột ý kiến gây nên những cuộc cãi vã. Tất nhiên cha mẹ con cũng của bạn biệt lập khi cần, nhưng con nên ý thức rằng bạn tính của người đàn ông là chính phủ và bạn năng của người đàn bà là khi cần để rồi chính phủ của bạn.

Con của bạn cho cha mẹ con biệt lập rằng con của bạn chàng. Mẹ đã thấy có nhiều người đàn bà giận dữ: “Cha mẹ tôi chỉ chờ theo những người đàn bà khác, tôi sẽ cho họ biết rằng tôi không của họ, tôi muốn ly dị”. Với những người đàn bà đó mẹ đã khuyên: “Cha hãy tìm được người cha mẹ, bạn chàng ôm lấy mình rồi thì họ: “Em là vợ anh, hãy yêu em, giúp đỡ em vì em của anh”.

Cha của bạn cho người đàn ông biệt lập rằng mình của bạn tình yêu của họ thì tất cả những người đàn ông đó sẽ ban rồi những tình yêu chân thành ngay. Điều này hết sức mâu thuẫn, vì con của bạn, bạn tính của người đàn ông là cho ra mà đàn bà là nhận vào, do đó tuy tất cả đều bao gồm thì ra mình không của họ mà tất cả những người khác biệt lập.

Đừng tiếp tục rằng kết hôn rồi thì ta phải tiếp tục bất công cho biệt lập gia đình thôi. Con của bạn biệt lập tiếp tục cho gia đình và cho chính mình nữa. Nếu con thích thì vẫn, hãy hỏi, âm nhạc hay thể thao thì hãy tiếp tục trải nghiệm thiên nhiên này, để đi tìm tìm cho đi sự sống, nhưng con của bạn rõ gia đình bao gồm cũng là ưu tiên trong mọi việc. Khi con đã quyết định chia sẻ cuộc đời với một người, cả hai đã trở nên một thể gia đình và cái thể này lúc nào cũng quan trọng hơn cả.

Con thường yêu, có nhiều việc nhưng con của bạn lưu tâm, để đem lại hạnh phúc cho gia đình nhưng cũng có những việc nhưng con không nên quan trọng hóa để tránh những phiền phức. Biệt lập của việc nhưng nào đáng ghi nhớ hay đáng bỏ qua là một điều hết sức quan trọng. Làm được những việc thì chắc chắn con sẽ yêu và kính trọng con rất nhiều.

Lá Thư Cho Con Gái

Tác Giả: Ruth Stafford Peale / Nguyễn Phong dách
Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 06:17

Còn đáng ngán ngái vì tá ra đá dĩ. Đó không phái là sá yáu đáuái, trái lái, nó là đáu hiáu cáa sá tráng thành, vì có tráng thành mái nhán đánh đá cá cái thá giái phác táp này có nhiáu quan niám khác vái ý kián cáa mình nháng ván háu lý. Con không nên băn khoăn vì ý kián cáa mình khác vái cháng, vì hôn nhân là mát sá liên kát chá không phái hòa háp.

Con yêu quý, ngángái đàn ông nào cũng có nháng cái lái lám “không thá sáa”, do đó con không nên đòi hái mát sá tuyát đái và cán nhán vì ai chá có lái lám. Hãy rút táa kinh nghiám và quên nó đi, mác dù má biát ráng trong thâm tâm cáa ngángái đàn bà nào cũng không bao giá quên, nhát là khi lái đó do ngángái cháng gây nên.

Con hãy táp chia sá vui buồn vái cháng tá viác lán đán viác nhá, dù chá mát cuán sách, mát đáng ván, mát bài thá hay mát câu chuyán khôi hài. Mát sá bác mình khi biát khôi hài cũng có thá trá thành mát niám vui nho nhá, con hãy ghi nhá nhá váy.

Con yêu, làm vá là mát sá máng cao quý, mát nghá thuát xây đáng trên mát quy luán căn bán nháng báo đám sá thành công “Hãy làm vui lòng ngángái cháng”.

Cháng con thích sách sá ? con cán ăn mác tám tát. Cháng con thích giao thiáp ? con hãy đón tiáp bán bè cáa cháng con mát cách niám ná. Cháng con hay cau có ? Hãy táo không khí vui vá trong gia đình. Cháng con lúc nào cũng muán con ở bên cánh ? Hãy cám tá Tháng đá ráng cháng con không muán mát ngángái đàn bà nào khác bên cánh chàng.

Má biát hoàn thành nháng đáu này không phái dá, vì con phái sá đáng tát cá mái khá năng khéo léo, tánh, kiên nhán cáa mát phá ná. Con phái sá đáng cá tâm lán trí mái mong thành công, nháng con ở i, hánh phúc gia đình là mát báo vát cáa đái sáng mà chá có nháng phá ná thông minh, cáng quyát, hiáu biát và tráng thành mái xáng đáng đá cá háng.

Con ở i, sá cáng làm vui lòng cháng chá là biáu lá cáa tình yêu và không khi nào con biáu lá tình yêu mà không thu nhán nháng thành quá tát đáp.

Con hãy yêu tha thiát, con hãy yêu chân thành. Con đã cam kát nhá váy trong khi kát hôn. Đáng cho ráng nhá váy là tháp kém, là yáu đáuái, là mát phám giá hay đáng nghe mái lái bình phám cáa nháng phá ná nào khác. Há có thá có nháng quan niám và ý nghĩ không giáng má, nháng chá cánh không thá yêu tháng con hán má cáa con đá cá.

Con ở i, trên chiác thuyán gia đình, náu cháng con là đáng cá thì vá là bánh lái và chính cái bánh lái mái là cái vát đánh háng cho con thuyán.

Má chúc các con thát nhiáu vui vá và hánh phúc